

สพม.30 (ชัยภูมิ) จับมือทุกภาคส่วนนำออกกำลังกาย สร้างตัวแทนนักกีฬาสู่มืออาชีพ

● นำเสนอเมื่อ 17 พ.ย. 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30(ชัยภูมิ) เผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา พร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” เป็นการบูรณาการงานด้านกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เขาสู่ระบบการศึกษาและบริการประชาชน เปิดสนามกีฬาโรงเรียนบริการแก่ประชาชนชวงเย็น และวัน เสาร์-อาทิตย์ รวมกันนี้ สพฐ. ยังกำหนดให้มีการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” จะจัดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สำหรับกีฬานักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง วิ่ง 31 ขา และฟุตซอล โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ ม.ต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับม.ปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งระหว่างวันที่ 5-25 พ.ย.นี้ โดยมีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค จากนั้นจะคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 10-15 ธ.ค. 2561 และจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธ.ค.2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติ



ในส่วนของการให้บริการสนามกีฬาแก่ประชาชนของสถานศึกษาในสังกัดนั้น ทาง สพม.30 ได้ประชุมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการให้บริการสนามกีฬาในการออกกำลังกายของประชุมนในช่วงเย็นและวันหยุด ทั้งนี้ยังได้มอบหมายคณะทำงานการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 และที่สำคัญทาง สพม.30 ยังได้สืบสานการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา (กีฬานักเรียนมัธยม) ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ได้ให้ความสำคัญการให้บริการสนามกีฬาและดึงประชาชนเขามามีส่วนรวมदानการกีฬา จนทำให้จังหวัดชัยภูมิ ได้มีนักกีฬาอาชีพหลากหลายประเภท สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดชัยภูมิมาหลายคนจนถึงปัจจุบัน

ล่าสุด ได้มอบหมายให้ทางสถานศึกษาที่มีประชาชนเข้ามาใช้สนามกีฬาของโรงเรียน
มอบหมายให้ครูเข้าไปให้ความรู้ในการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนชุมชน
และยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากร-นักเรียน ผู้ปกครองให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด และส่งเสริมสนับสนุน
ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศสู่อาชีพอีกด้วย